

## SMT – ก็ว่าไปตามเกมก็กำไร

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

ขอผ่านไปอีกสักวันแล้วกัน สำหรับการจะเอ่ยถึงหุ้นที่เอามาเข้าตลาดอาเซียน บางท่านก็บอกว่าดีแล้ว อย่าไปเอ่ยอะไรถึงเขามากเลย เดี่ยวเขาจะหมั่นไล่เอาได้ แต่เขาเห็นเราแนะนำหุ้น บางทีก็ตบหัวคว่ำโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเลยก็มี... มาว่ากันถึงโครงการของ UOBKH อีกสักหน่อก่อนดีกว่านะ โดยจริงๆ แล้ว โครงการต่างๆ เพื่อลูกค้า ทาง UOBKH เรามีแยะอยู่แล้ว ไม่ว่าจะสัมมนาใหญ่ๆ และย่อยๆ รวมไปถึงโครงการอย่าง UTRADE-U Team ซึ่งเป็นโครงการน้องใหม่ล่าสุด แต่ก็ใช่จะใหม่จริงๆ เลยทีเดียว เพราะเป็นการนำเอารูปแบบของโครงการ Learn to Rich ที่เหนือเมฆเคยทำไว้ก่อนหน้านี้ มาทำใหม่แน่นอน แต่เพิ่มบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะฝ่าย BD&S... วันนี้จะมาว่าถึงโครงการเก่าอย่าง UTRADE Investment Academy หรือ UIA. ซึ่งรุ่นต่อไป จะเป็นรุ่นที่ 5 แล้ว จะเน้นไปที่ลูกค้าเก่าของ UOBKH อยู่ก่อนแล้ว แต่จะมีเงื่อนไขที่ต้องคัดจาก Volume ในการซื้อขายกับทาง UOBKH ด้วย โครงการ UIA. ก็ถือว่ามีความหลากหลายหลายในวิชาการลงทุน ไม่ว่าจะทั้งการวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ด้านปัจจัยทางเทคนิค ... อีกทั้งมีวิชาการลงทุน และแนวคิดการลงทุน โดยเราเชิญวิทยากรผู้มากความรู้ในแต่ละด้าน มาถ่ายทอดวิชาให้กับท่านนักลงทุนที่เข้าโครงการ UIA. ซึ่งเป็นเนื้อหาที่จะพิเศษหน่อย และในแต่ละรุ่น อาจจะไม่เหมือนกัน แต่เป็นวิชาการที่มีความสำคัญนำไปใช้ในการลงทุนได้ ส่วนงานด้านการออกสื่อฯ ตอนนี้ UOBKH เรากำลังคุณภาพ ไม่ว่าจะ LIVE ทาง facebook และอื่นๆ ด้วย

### ดูตามเกม...

มาแบบนี้ ก็ต้องไปตามดูกันหน่อย ไม่ว่าจะลัทธิเราหรือไม่ อย่างน้อยๆ ก็ น่าจะมีไม่แรงๆ อีกได้ ถึงเวลานั้น เราได้ก็เลิก เพราะเกมแบบนี้ บางที คนลุกเข้า จ่ายค่าอาหารนะครับ

แนวรับ

: ... 3.26-3.20 ยังน่าสนใจ แต่ต่ำกว่า 3.08 ก็ไม่ถือไว้ให้เสีย

เป้าหมาย

: ... รูปแบบราคา หรือ Price Pattern มองไปที่ 3.90-4.00 ได้

Price Chart...(SMT)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SMT... จริงๆ ถ้าเล่นตาม MA. แล้วนั้น น่าจะต้องซื้อในช่วงที่มีการพักตัว แถวๆ 2.80-2.90 หรือ ถ้าซื้อมาช่วงที่เคยขาดตาเซียนมาครั้งหนึ่งแล้วนั้น ก็ยังถือต่อไปได้... แต่ถ้าไม่ได้ซื้อ 2.8-2.9 แล้ววันวาน การผ่าน 3.08 ขึ้นมานั้น ก็ถือว่าเป็นการผ่านโครงสร้างที่เป็นรูปแบบแนวโน้มเชิงบวก ซึ่งก็ต้องซื้อมาก่อนแล้ว แต่สรุปว่า ถ้าเรายังไม่ได้ซื้อมาตามที่กล่าวเลย แล้วมาซื้อในวันนั้นนั้น น่าห่วงไปไหม หรือน่ากลัวไหม ก็บอกว่ายังไม่เท่าไร เพราะถ้ามองเป้าหมายที่ระดับ 3.9-4.0 ก็ยังพอมีฟิไซตีให้ได้กำไรคุ้มค่า... แต่ทั้งนี้ กันเหนียว ต้องไม่ควรเห็นราคาลงมาต่ำกว่า 3.08 ด้วยจะดีกว่านะ หรือวันนี้ ไม่หลุด 3.20 ลงมาด้วยเหี้ย จะยังดีเลย